



บทที่ 411

แต่มาแมร์ ... ด้วยดวงใจ

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ในชีวิตของลูกถึงวัยขณะนี้ ถ้ามองย้อนหลัง จะเห็นสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากมายในหลายทศวรรษที่ผ่านมา หลายๆ เรื่องตั้งเรื่องราวในนวนิยายหรือบทละครในโทรทัศน์ แต่มันเป็นเรื่องราวจริงในชีวิตของลูก มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ลูกขอหยิบยกขึ้นมาเพื่อถวายพระเกียรติและขอบพระคุณพระองค์ในบทสวดบทนี้ของลูก

หากเปรียบเทียบชีวิตของลูกเป็นลำน้ำ มีคน 2 คนที่มีอิทธิพลต่อลำน้ำชีวิตของลูกอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่ง คนหนึ่งเป็นต้นน้ำ อีกคนเป็นปลายน้ำ

ผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสลูกเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ในวัยเพียง 25 ปี เป็นการเริ่มต้นลำน้ำที่แสนบริสุทธิ์ แต่ต่อมามีคนใจร้ายเหยาพิษและสีเลอะเทอะลงในลำน้ำบริสุทธิ์นั้น กลายเป็นลำน้ำที่เปรอะเปื้อน มีอาจเป็นประโยชน์แก่ปลาหรือสิ่งอื่นใดเลย และแล้วก็มีตัวละครสำคัญอีกคนหนึ่งเข้ามาเยียวยาลำน้ำที่รับยาพิษนี้ด้วยเครื่องกรองขนาดใหญ่ จนในที่สุด ลำน้ำที่ผ่านเครื่องกรองขนาดยักษ์นี้ก็สามารถไหลรินออกมาเป็นลำน้ำที่บริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่ง ก่อนจะไหลลงมหาสมุทรในที่สุดต่อไป

ใช่แล้ว ลูกกำลังเขียนถึงผู้ที่มีบทบาทในการรักษาเยียวยาแผลในจิตใจของลูก ตลอดจนเป็นผู้ที่เปิดจิตวิญญาณของลูกให้รู้จักพระองค์ จนในที่สุดลูกได้กลายเป็นลูกของพระองค์คนหนึ่งอย่างเต็มภาคภูมิและรักพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจ จนบาดแผลในหัวใจลูกได้อันตรธานไปอย่างไร้ร่องรอยและอย่างน่าอัศจรรย์ นำมาซึ่งความสุขในใจลูกจนถึงทุกวันนี้

บุคคลผู้นั้นคือ มาแมร์ประจำชั้นของลูกตอนมส.4-5 ผู้ได้หว่านเมล็ดแห่งความเชื่อในใจลูกตั้งแต่ตอนนั้น แต่ได้มาเบ่งบานอีก 3 ทศวรรษต่อมา

เพราะมาแมร์ท่านนี้ ลูกจึงได้รู้จักพระองค์ แต่ในตอนนั้นคำสอนคือ นอกพระศาสนาจักรไม่มีความรอด ซึ่งลูกได้บอกมาแมร์ว่าลูกไม่เห็นด้วย เหตุผลของลูกคือ หากคนๆ หนึ่งเป็นคนดี ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมทั้งชีวิต แต่ด้วยไม่เคยมีโอกาสได้ทราบเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าเลยตลอดชีวิตของเขา ดังเช่นคนเป็นจำนวนมากที่อยู่ในประเทศที่ศาสนาคริสต์ไม่ใช่เป็นศาสนาหลัก เช่น ประเทศไทย เป็นต้น กับอีกคนนับถือศาสนาคริสต์ แต่ประพฤติดนพลวแหลทุกทั้งชีวิต ทั้งสองหากตายลง จะมาบอกว่าคนแรกไม่มีสิทธิ์เข้าอาณาจักรสวรรค์ และคนหลังมี เช่นนี้หรือ ลูกรับไม่ได้ ประกอบกับครอบครัวของลูกคัดค้านการเปลี่ยนศาสนาอย่างจริงจัง ลูกจึงไม่ได้เปลี่ยนศาสนา แต่เพราะมาแมร์ท่านนี้ ลูกจึงได้สวดบทวันทามาริอา 3 บทก่อนนอนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ต่อมาช่วงที่ชีวิตของลูกต้องหกละเม่นตลิ่งกา ลูกได้ไปใช้ชีวิตพักหนึ่งกับมาแมร์ อาศัยอยู่ใน Trailer Home กับซิสเตอร์อีกท่านหนึ่ง เป็นชีวิตที่เรียบง่ายของนักบวช ลูกค่อยๆ ซึมซับและลูกค่อยๆ ค้นหา บทความทุกข์ที่แสนสาหัส มาแมร์ให้การปลอบประโลม บทความเจ็บปวดที่ลึกกร้าว มาแมร์ให้ความรัก บนความดูแลจากสังคมและการไม่เหลียวแลของคู่ชีวิต มาแมร์ให้กำลังใจ ...มองย้อนหลัง นั่นคือ พระพรของพระองค์ที่ประทานให้แก่ลูก ในช่วงนั้นของชีวิต รอยเท้าคู่เดียวบนหาดทรายคือของพระองค์ที่ทรงอุ้มลูกอยู่โดยลูกไม่ทราบ .....

คดีอาญาหมดอายุความแล้ว ลูกกลับมาประเทศไทยแล้ว คดีแพ่งยังคงดำเนินต่อ มาแมร์ท่านนี้อีกนั่นแหละ เป็นหลักศิลาให้ลูกได้พักพิงและอิงแอบ และวันที่ 2 มิ.ย. 1996 เป็นวันที่ลูกได้มีชีวิตใหม่



ลูกบินไป New Rochelle N.Y. ที่มาแมร์ท่านนี้อยู่ และรับศีลล้างบาปเป็นลูกของพระองค์อย่างสมบูรณ์ มาแมร์เป็นแม่ทูนหัวให้ พี่ชายมาแมร์และลูกสาวมาร่วมพิธีในฐานะ “ครอบครัว” ของ Mary Sarindhorn เข้าวันนั้นที่ Chapel of the Ursuline Sisters มาแมร์ให้ Theme มีสชาบูชาขอบพระคุณว่า “Baptism of Mary Sarindhorn from Thailand”

จากวันนั้นถึงวันนี้ ลูกได้เดินทางบนเส้นทางแห่งความเชื่อมายาวไกล (My Journey of Faith) ลูกได้ค้นพบพระองค์แล้ว ปลายน้ำในลำน้ำชีวิตของลูกในขณะนี้ไต่ยิ่งกว่าตอนเริ่มต้นชีวิตการทำงานเมื่อครึ่งศตวรรษก่อนซะอีก 😊

พระสังฆราชองค์ที่ลูกเคารพรักมาก ชอบพูดประโยคนี้นับลูกว่า “ย้อนรอยเท่าใจเข้าใจ” ใช่เลยคะ พระคุณเจ้า!

ลูกเรียกมาแมร์ท่านนี้ว่า “My 2<sup>nd</sup> Mother” และลูกคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างอดีตคุณครูและลูกศิษย์คุณนี่ คงเป็นความสัมพันธ์ที่หายากบนโลกนี้ มันลึกซึ้งและผูกพันตั้งแต่แม่กับลูกจริงๆ

และในด้านของมาแมร์เล่า ลูกก็เป็นตั้งศิลาให้ท่านได้พึ่งพิงเช่นเดียวกัน ลูกโทรไปหามาแมร์เป็นประจำและตอนหนึ่งที่ท่านหกล้มกระดูกสะโพกหัก ลูกก็ได้โทรตามไปถึงโรงพยาบาลทุกวัน ให้กำลังใจจนท่านกลับอาการได้ ตอนมาแมร์กลับมาประเทศไทยโดย Exchange program ทั้ง 2 ครั้ง ลูกเป็นคนไปรับท่านที่สนามบิน ดูแลจนท่านไปถึงเชียงใหม่อย่างปลอดภัย ตอนถึงใหม่ๆ มาแมร์ต้องปรับตัวในความเป็นอยู่ ลูกรับโทรศัพท์จากมาแมร์ทุกคืน และครั้งสุดท้ายก่อนท่านจะกลับสหรัฐอเมริกา ลูกบินไปที่เชียงใหม่ ตั้งใจจะพามาแมร์ไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆ กลับเป็นว่าท่านเป็นผู้พาลูกไปดูสถานที่ที่ท่านอยากให้ลูกไปสัมผัสคือ สถานเลี้ยงเด็กอนาถา เด็กพิเศษ และที่หมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งบนดอยที่ชาวบ้านเป็นคาทอลิกทั้งหมด ท่านได้ขอให้ลูกช่วยสร้างโบสถ์ให้พวกเขาแทนอาคารเดิมที่สร้างด้วยไม้ไผ่ และต่อมาเมื่อการก่อสร้างได้เสร็จเรียบร้อย วัดน้อยบนดอยนี้ได้รับการตั้งชื่อว่า “วัดนักบุญโยเซฟ” ตามชื่อนักบุญองค์อุปถัมภ์ของท่าน

มีอยู่ครั้งหนึ่ง แม้ในช่วงที่ลูกยังตระกะกำลำบาก มาแมร์ได้พูดกับลูกว่า อยากให้ลูกดำรงชีวิตอย่าง Melinda Gates ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ Melinda Gates เป็นคาทอลิกและได้รับการอบรมศึกษาจากซิสเตอร์คณะออร์สุลิน ลูกตอบมาแมร์ไปว่า แต่ Melinda Gates มีสามีที่รวยที่สุดในโลกคือ Bill Gates ท่านตอบลูกว่า “You can give. Give yourself.” ประโยคนั้นคือวิถีชีวิตที่ลูกยึดปฏิบัติในทุกวันนี้

เดือนมิ.ย. 2018 ลูกกับลูกสาวพร้อมด้วยคุณแม่อธิการอดีตและปัจจุบันของคณะออร์สุลินบินไปเยี่ยมมาแมร์ที่บ้านพักคนชราที่ New Rochelle ท่านจำเรื่องราวชีวิตของลูกไม่ได้ แม้ว่าทรัพย์สินสมบัติชิ้นเดียวในห้องของท่านคือ หนังสือ Moving the Mountain ของลูกเวอร์ชันภาษาอังกฤษ

วันที่ 30 เม.ย. 2020 ลูกทราบข่าวว่าพระองค์ทรงรับ My 2<sup>nd</sup> Mother ไปอยู่กับพระองค์บนสวรรค์แล้วในวัย 94 ปี

ลูกไม่มีบทสรุปสำหรับบทสวดบทนี้เพราะสำหรับลูกแล้ว เป็นเพียงการจากกันชั่วคราว วันหนึ่งลูกจะไปอยู่กับมาแมร์อีก ต่อพระพักตร์พระองค์บนสวรรค์ .....

**“พระเจ้าทรงแต่งตั้งบางคนให้ทำหน้าที่ต่าง ๆ ในพระศาสนจักรคือ  
หนึ่งให้เป็นอัครสาวก สองให้เป็นประกาศก และสามให้เป็นครูอาจารย์” 1 โครินธ์ 12:28**

อาแมน

ลูกขอพร: องค์กรนี้

[www.moving-themountain.com](http://www.moving-themountain.com)

ป.ล. เพื่อเป็นการรักษารักโลก ขอให้ท่านผู้อ่านที่รับ “บทสวดของฉัน” เป็นจดหมาย กรุณาส่งอีเมลล์ของท่าน พร้อมทั้งหมายเลขบนของมายังอีเมลล์ของผู้เขียน [sarindhorn@showorking.co.th](mailto:sarindhorn@showorking.co.th) เพื่อจะได้ลดการใช้กระดาษและซองจดหมาย ขอขอบคุณ

